

THƯ TÍN ĐA HIỆU

Tòa soạn Đa Hiệu xin chân thành cảm tạ quý thân hữu, quý huynh đệ, quý phu nhân và các cháu TTNDH đã gửi Thiệp Giáng Sinh, Thiệp Chúc Tết, phone, Email ..với những lời chúc mừng may mắn, thành công đầy nồng ấm, khích lệ tới Đa Hiệu.

Sau khi Đa Hiệu 69 “Trường Mọc, Bạn Cũ, Thầy Xưa” phát hành đi khắp bốn phương, anh em trong tòa soạn rất khích lệ, cảm động trước những ngợi khen, khuyến khích về tài liệu quý giá này. Rất nhiều huynh đệ đã “mua” thêm để gửi tặng bạn bè, con cháu ...để giới thiệu ngôi trường Võ Bị thân thương nơi cha ông đã một thời theo học.

Anh em trong tòa soạn xin chân thành cảm ơn quý vị, và xin gửi những lời chúc mừng may mắn đầu Xuân tươi đẹp nhất đến quý thân hữu và đại gia đình Võ Bị trên toàn thế giới.

Toà soạn Đa Hiệu

N/T Thái X. Phú - K4 – Houston - TX

Cám ơn N/T đã hỏi thăm và ủng hộ Đa Hiệu. Thưa N/T, tiền ủng hộ 1 năm 4 số Đa Hiệu thường là 30 đô la. Tuy nhiên tùy theo hoàn cảnh, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, có N/T ủng hộ nhiều, có N/T ủng hộ ít . Hơn 20 năm qua, Đa Hiệu trường tồn, phát triển, tới tay quý N/T và gia đình đều hoàn toàn do sự đóng góp ủng hộ, khuyến khích trong tình đệ huynh Võ Bị Đồi Bắc, Lâm Viên. Tòa soạn đã gửi Đa Hiệu 67 tới N/T.

N/T Nguyễn Di An – K8 – Kirkland – WA

Welcome N/T tìm đọc Đa Hiệu. Cám ơn N/T ủng hộ, hỏi thăm và chúc vui cho anh em trong tòa soạn

Kể từ nay mỗi 3 tháng Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đa Hiệu sẽ tới tay N/T. Tòa soạn xin gửi lời cảm ơn N/T Nguyễn du Nghi K13 đã giới thiệu Đa Hiệu tới N/T Nguyễn Di An

N/T Luc Sĩ Đức – K16 – Nam Cali

Tiểu muội đang mổ cò đánh máy để cảm ơn những góp ý, nhận xét của N/T về những lỗi lầm khi đã tự in ấn, thì vội ngưng tay để nghe máy Quan K19 nhắc nhở những kỷ niệm thời Tân Khóa Sinh với N/T. Tuy tiểu muội không có một tý ty lính tráng nào trong người, nhưng nghe máy ngài nhắc về những đêm gió lạnh trên đồi, tay nghiêng nón sắt, tay kéo “pông sô” giữ cho lửa trên ngọn nến hồng cháy sáng khi băng qua sân cỏ, leo lên lầu trình diện N/T thì chỉ có sinh viên Võ Bị mới làm được. Sau đó các quan thi nhau nhâm nhi cà phê ấm, nhắc kỷ niệm xưa. Tiểu muội đôi khi thắc mắc nhỏ nhẹ hỏi N/T Chủ bút: “Sao lần nào các quan gặp nhau cũng chỉ ngẩn áy chuyện mà nói hoài, nói mãi, lái xe, leo máy bay đi cả ngàn dặm để “talk” mà sao không thấy mệt”. Hỏi chưa dứt câu là ông anh Chủ bút đã phán ngay: “Cô có ngày nào theo học Võ Bị đâu mà hiểu!!!” Cuối cùng thì ai cũng khen N/T là đàn anh thông cảm, tốt... bụng và dễ mến nhất trong số những ...hung thần của ba khóa 16, 17, 18 thay nhau chỉ dạy cho chú Út 19 khi mới tập tễnh vào trường.

Cảm ơn N/T đã ủng hộ, phê bình, tiểu muội sẽ cố gắng giúp “Đoàn” Chủ bút trong nhiệm kỳ này.

N/T Trần Văn Đậu – K10 - Rochester – Newyork

Tòa soạn thật là sơ sót khi gửi N/T thiếu 1 cuốn ĐH68. Sau khi đọc thơ của N/T, tiểu muội đưa ngay cho ông anh Chủ bút, đọc xong “ngài” nhờ ngay tiểu muội ... tiện đường đi làm ra bưu điện gửi thêm cuốn nữa tới N/T.

Cảm ơn N/T đã giới thiệu và gửi chi phiếu ủng hộ dài hạn của ông Hà Văn Công, New York cho Đa Hiệu.

Chị Thanh Thủy – Houston – Texas

Tuy chỉ là “cô ký kiêm thợ vịn” trong tòa soạn, nhưng đọc thư chị tiểu muội cũng phổng mũi, vui như Tết khi chị khen Đa Hiệu 67, 68,69, nhất là những tờ bì đặc san, màu sắc thật hài hòa, trình bày rất đẹp và đầy đủ ý nghĩa.

Để trả lời câu hỏi của Chị về những “chuyên viên” làm báo trong tòa soạn !!

Thưạ Chị, tòa soạn Đa Hiệu hiện nay toàn là những chuyên viên thứ thiệt về ngành “High Tech” chứ không có chuyên viên nào làm báo cả. Theo như tiểu muội thấy thì các “ngài” đều là những chuyên viên dài lưng tốn vải, thích football, soccer, cà phê, đấu hót, lại pha chút ... thích văn chương! vì thế mới hề nhau vác thử ngà voi Đa Hiệu một nhiệm kỳ coi nặng nhẹ ra sao?

Theo như Xuân Hương được biết thì khi khởi đầu cho mỗi số báo, ông anh Chủ bút bày cà phê, hội nghị bàn tròn với huynh đệ trong tòa soạn để lựa chủ đề. Sau đó hý hoáy dùng “Pager maker, Photoshop ...”, “cut and paste” hình thuyề nhân , trực thăng, tượng thần tự do, rừng cờ Việt Nam Cộng Hòa (ĐH67), Tượng đài chiến sỹ Việt Mỹ (ĐH68), lựa mẫu cho các “layer” làm nền cho bìa Đa Hiệu. Nhưng có lẽ ông Chủ bút chỉ giỏi về “Lăng ba vi bộ” còn võ công thì chưa đạt tới mức tinh thông nên phải nhờ tới N/T Quách Vĩnh Trường K20, N/T Lê Đình Trí K29 ... dùng thêm tài nghệ thượng thừa chấm phá, pha mẫu lại cho hoàn chỉnh, đẹp mắt hơn.

Thưạ Chị đấy mới chỉ là tờ bìa, còn trăm chuyện khác phải làm. Sau những giờ tan sở hay cuối tuần anh em trong tòa soạn bận túi bụi, gọi phone bàn thảo với N/T THT Nguyễn Nho trên “Cao Nguyên Tinh xanh “ Seattle trước khi mang Đa Hiệu đi in ấn..

Với tinh thần “Tự thắng” và phương châm “Cố gắng” , nên ai cũng ráng làm tròn trách nhiệm của mình trong phiên trực 2 năm đảm trách đặc san Đa Hiệu.

Còn nếu như Chị muốn biết thêm, bữa nào báo sắp phát hành xin chị bay qua “Thung lũng hoa vàng” để cùng bỏ báo vào phong bì, lựa vùng theo theo zipcode, rồi mang ra bưu điện cân, dán cò ... gửi Đa Hiệu đi khắp bốn phương.

Xuân Hương hy vọng trả lời được phần nào những “théc méc’ của Chị.

Chúc Chị vui khỏe, vừa đọc Đa Hiệu 69, vừa đếm những chiếc lá bắt đầu đổi màu vàng tím, héo úa rơi bay trên tóc, trên vai, trên hè phố, sau vườn khi trời đã vào Thu .

Chị Vũ Thị Văn – St Louis Park – MN

Cám ơn Chị đã hỏi thăm, chúc vui và ký check gửi về ủng hộ Đa Hiệu.

Thế là không phải chỉ có một mình Xuân Hương “vác

ngà voi” qua tâm sự của chị trên thư : “Tôi đã nói với Xuân Hương rằng ăn cơm nhà vác ngà voi vui lắm, thời gian gần đây tôi cũng đang vác ngà voi nên rất thông cảm với Xuân Hương...” .

Thưa Chị, anh em trong tòa soạn và tiểu muội nhận được rất nhiều thư thăm hỏi về công việc đang làm với tiếng gọi thân thương, thông cảm là “Vác ngà voi”!

Việc làm của tiểu muội và huynh đệ trong tòa soạn hiện nay đều do tự nguyện, tình nguyện xung phong làm. Công việc chưa có gì là cực nhọc, nên ví với câu vác ngà voi chắc là không thấm vào đâu!

Ba tháng một lần, phát hành Đa Hiệu xong, anh em giờ cao tay chia vui với nhau như các cầu thủ football sau khi touchdown, xong xuôi nghỉ xả hơi ít ngày.

Vài tuần sau quay lại, nhìn cả chồng thư thăm hỏi thăm đậm ân tình từ quý N/T, quý độc giả thì lòng lại vui như Tết, đánh máy mổ cò, layout cho số tới... Và cứ như thế cho đến tháng 8 sang năm 2004, tiểu muội sẽ tháp tùng các ngài qua DC phó hội bàn giao niềm vui “vác ngà voi Đa Hiệu” cho những huynh đệ khác lên phiên trực.

Tản mạn vài hàng, Chúc Chị vui khỏe để còn tiếp tục “vác ngà voi”!

N/T Hà Mai Trường – K26 - “Cao Nguyên Tình xanh Renton – WA

Huynh đệ trong tòa soạn và “thợ vịn” Xuân Hương xin cảm ơn Mũ đỏ Hà Mai Trường với 4 chiếc Boeing 777 mới toanh còn nguyên trong hộp, làm quà gửi về cho Đa Hiệu. Ông anh Chủ bút ráp ngay và để chiếc Boeing phía trên CRT. Khi nào đánh máy trả lời thư tín mỗi tay thì nhìn đôi cánh rộng, màu xanh mây trời, thả hồn tưởng như mình đang ngồi trên Boeing 777 du lịch khắp toàn cầu. Và chắc chắn từ đây mỗi lần bước chân lên máy bay thì Xuân Hương phải nhớ tới N/T HM Trường, Structures Design Engineer về các loại cửa trên đủ loại máy bay Boeing.

Chúc N/T vui khỏe và viết thêm những bài chuyên môn về ngành hàng không.

Chị KT Bui Nguyen/ 5B – Mineapolis – “Thập Vạn đại hồ” - MN

Thư Chi KT Bui Nguyen, Xuân Hương cảm ơn Chi đã Email thăm hỏi và nhất là thông cảm cho việc vắng ngà voi Đa Hiệu của tiểu muội. Thư Chi, vì Xuân Hương có mỗ cò đánh máy một số bài viết của N/T Trần Cẩm Tường K19 bên xứ “Kangooru”, ông bạn cùng khoá với ông anh Chủ bút, vì thế nên có tiểu muội có thấy hình và nghe danh, nhưng không phải là em của N/T Tường.

Xuân Hương là tên gọi rất phổ thông, quen thuộc dành cho chị em bạn gái trong xã hội Việt Nam, vì thế vô tình “cô ký” Xuân Hương của Đa Hiệu lại trùng tên với bạn gái từ thuở học trò hoa mộng của Chị Thuở còn kẹp tóc, thích ô mai mớ, cấp sách đến trường, Xuân Hương vừa học ở Saigon, vừa học ở Đà Lạt, nên có dịp thân quen với các anh Alpha đỏ Võ Bị. Dĩ nhiên vai vế của Chị lớn hơn XH, và dĩ nhiên XH cũng biết nhiều nằng dâu Võ Bị hiện có nhiều Power hơn ... các chàng Sinh viên Võ Bị ngày xưa! Vài hàng tâm tình, Chúc Chị và gia đình vui mạnh

N/T Đăng Thái - K15 – San Jose

Thư N/T tòa soạn nhận được đề nghị của N/T là nếu có thể nên in số điện thoại của các huynh đệ trên “Danh sách các CSVSQ ủng hộ tài chánh” đăng trên Đa Hiệu mỗi khi phát hành để các Cựu SVSQ dễ liên lạc với nhau.

Thư N/T, hiện nay tòa soạn có đầy đủ danh sách các Cựu SVSQ nhận đặc san Đa Hiệu, nhưng không có số điện thoại của tất cả quý huynh đệ.

Đa Hiệu vẫn thường xuyên nhận được phone, thư và Email của quý huynh đệ hỏi thăm địa chỉ lẫn nhau. Vì tôn trọng quyền riêng tư, nên tòa soạn thường chuyển thư, forward email, điện thoại.. để tùy quý huynh đệ quyết định, hoặc nếu được phép thì mới phổ biến.

Vì nhân sự trong tòa soạn đếm không đủ một bàn tay, ai ai cũng bận bịu với công ăn việc làm. Tan sở, cuối tuần mới có thì giờ bắt tay lo bài vở, nhật tu tài chánh, địa chỉ ... Vì thế đề nghị in thêm số phone trên danh sách, tòa soạn sẽ phải mất ... cả năm mới có đủ số phone, và rồi sau đó lại bắt đầu update số phone và địa chỉ mới. Anh em trong tòa soạn đề nghị liên lạc với các vị đại diện khóa là hay nhất.

Chúc N/T vui khoẻ.

N/T Nguyễn Văn Dục – K17 – HT Hội CSVSQ/

TVBOGVN Pennsylvania và vùng phụ cận.

Cám ơn N/T đã hỏi thăm và không quên “cô ký” Xuân Hương trong tòa soạn, kèm theo chi phiếu của Hội gửi về ủng hộ cho Đa Hiệu,

Thư N/T, lâu lắm rồi Xuân Hương mới được đọc câu “Đội mũ rơm chữa nhà cháy” viết bằng bút tự rất rõ và sắc nét của N/T.

Nhìn mấy ông chữa lửa ngoài đời, trên Tivi, thấy ông nào ông nấy trang bị đặc biệt, mũ, mão đầy mình chống nhau với thần lửa. Huynh đệ trong tòa soạn và Xuân Hương chắc không dám “đội mũ rơm chữa nhà cháy” như N/T chúc cho anh em đâu... Vì lửa gần rơm thì thế nào cũng có ngày cháy tiêu ... thì làm sao chữa cháy! Vả lại mình có đám cháy nào đâu mà phải chữa cháy có phải không N/T ?

Một lần nữa tòa soạn xin cám ơn chi phiếu ủng hộ. Chúc N/T vui khỏe .

N/T Nguyễn Hợp – K21 – Connecticut

Thư N/T, tòa soạn nhận được bức họa “Gánh nặng của Việt Nam” của N/T. Xem tranh đã biết là nặng lắm rồi. Tòa soạn hiện nay không có họa sĩ nào cộng tác thường xuyên.

Tòa soạn sẽ giữ tấm tranh của N/T và sẽ nhờ vẽ lại khi thuận tiện.

N/T Nguyễn Văn Hoanh – Hải quân – Lakeland – Florida

Cho phép Xuân Hương được dùng chữ N/T để thư cùng chiến hữu Nguễn Văn Hoanh trong binh chủng Hải quân. Trước hết tòa soạn Đa Hiệu xin cám ơn N/T đã tìm đọc, thăm hỏi và gửi chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu, qua sự giới thiệu của N/T Trần Hữu Hiền K18 và N/T Nguyễn Duy Long K16.

Tòa soạn đã gửi Đa Hiệu 67 “Quốc hận 30/4 – 28 năm nhìn lại” tới N/T. Nếu có gì trực trực xin cho biết để chắc chắn Đa Hiệu sẽ tới tay N/T thường xuyên.

Chúc N/T và gia đình vui khỏe.

N/T CAPVTO – Nam Cali.

Tên của N/T thật bí hiểm, khó đọc và hình như có nhiều nghĩa nên khi tiểu muội đọc lên là các ngài trong tòa soạn khoái trá cười ầm cả lên !!!

N/T Chúc cả “nhà” Đa Hiệu Giáng Sinh vui tươi, năm mới tốt lành, rồi mới khen DH69 là số 1, khiến thợ vịn Xuân Hương cũng cảm thấy phồng mũi vui lây! Sau khi mở cò đánh máy, “cut” chỗ này, “paste” chỗ kia, “place” hình nọ, “reseize”., “Text wrap” ... hình kia trong DH69, tiểu muội bây giờ dấm ... rành Võ Bị hơn cả N/T nữa đấy!! Đoàn chủ bút vừa nhắc lại chuyện xưa khi Mũ Đỏ bàn giao với Mũ xanh ở Gia đình trong dịp Tết Mậu Thân khiến tiểu muội ...vừa phục vừa hãi ngài Capvanto quá nổi.

Ý của N/T và của tào soạn sao giống y như nhau. Sẽ theo lời đề nghị của N/T để làm chủ đề cho Đa Hiệu 71 “Nhớ bạn bè, nhớ anh em” . Chúc N/T vui khỏe và viết về những Cọp biển Mũ Xanh về cho Đa Hiệu.

Bà quả phụ Nguyễn Hữu Thư – K6B, San Jose, CA

Cám ơn Chị đã thăm hỏi và khuyến khích Đa Hiệu, Chính những cảm thông và những giòng chữ thân thương thăm hỏi của Chị, và của rất nhiều quý phu nhân, quý huynh đệ khác, mà anh em trong tòa soạn mới có nghị lực để sau những giờ làm việc ở sở, cuối tuần cùng nhau bắt tay vào chăm sóc cho Đa Hiệu. Tháng 11, tháng 12, Đa Hiệu nhận liền 2 lá thư thăm hỏi và 2 cái check ứng hộ Đa Hiệu của Chị khiến anh em lên tinh thần. Thân Chúc Chị và gia đình năm mới an khang và vạn sự tốt lành.

N/T Trần Hữu Hiền – K18 – Florida

Khi Đa Hiệu 69 đang ở nhà in thì tòa soạn nhận được bài của N/T gửi về nên không còn kịp đăng bài của N/T. Đề nghị lần sau xin N/T gửi bài sớm hơn. Mặc dù huy hiệu của Bưu điện in hình đại bàng, con ó, nhưng không phải lúc nào cũng nhanh và đúng giờ. Đa Hiệu gửi đi có khi phiêu lưu mất 2, 3 tuần mới tới tay bạn đọc, đôi khi lại mất cả tâm hơi, vì thế tòa soạn bị phone kêu trách cứ dài dài, thật là oan ơi là oan mà không dám nói.

Đọc mấy lời của N/T mong cho Xuân Hương cứ mãi mãi độc thân để “ôm” và “phục vụ” Đa Hiệu, khiến tiểu muội băng khuâng nói chẳng nên lời! Tuổi xuân như bóng câu qua cửa sổ. Không ai muốn làm “ bà già đã bảy mươi tư, ngồi bên cửa sổ gửi thư lấy chồng!” có phải không N/T.

Vì thế, thưa với N/T là dù có duyên và lưu luyến với Đa Hiệu cách mấy thì tháng 8 sang năm khi “Đoàn chủ bút” hạ phiên bàn giao Đa Hiệu cho quý N/T khác, thì tiểu muội

cũng xin “bye bye” để còn lo cho chính mình. Chúc N/T và gia đình vui mạnh.

N/T Nguyễn Văn Lâm - F25 - Viêtville- Palawan - Philippines.

Việc gửi Đa Hiệu thường xuyên tới N/T là việc phải làm của tòa soạn, vì N/T là CSVSQ độc nhất trong gia đình Võ Bị hiện còn ở tại Vietville, Palawan, Phillippines.

Cám ơn N/T đã thăm hỏi thăm quý N/T trong tòa soạn với những nét bút chân tình trên tấm thiệp Giáng Sinh.

Nhìn dịp Xuân về, toàn thể đại gia đình Võ Bị xin cầu nguyện và cầu chúc cho N/T và gia quyến gặp thật nhiều may mắn, sớm được định cư ở đất nước Tự do.

N/T Vũ Đình Vinh - K23- San Jose - Bắc California

“ Kể từ ngày ra trường, năm nay mới nhận và đọc Đa Hiệu. Giống như thất lạc người yêu đã hơn 30 mười năm mới tìm lại được ...”

Đọc thư của N/T khiến anh em trong tòa soạn và tiểu muội giật bắn cả mình. Chuyện khó tin nhưng có thật!!!

“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ ...” Mà hơn 30 năm không đọc thì tưởng chừng N/T đã quên.

Cùng ở Thung lũng hoa vàng, mà sao Đa Hiệu và N/T còn trắc trở đoạn trường hơn cả Á Chức chàng Ngưu.

Khi nào ĐH 70 Xuân Giáp Thân phát hành xin mời quý N/T K23 hãy đón cho bằng được N/T Vinh tới tiếp tay phát hành Đa Hiệu. Chúc N/T vui khỏe và nếu muốn đọc lại Đa Hiệu từ số 66 trở đi thì xin liên lạc với tòa soạn.

N/T Trần Kiên - K8 - Stockton - CA

Cám ơn N/T đã gửi bài và tấm hình quý giá của các N/T K8 chụp chung tại sân Trường. Rất tiếc bài “Câu chuyện cuối năm” đến tòa soạn quá trễ đúng lúc Đa Hiệu đã trên đường tới nhà in. Riêng tấm hình thì tòa soạn đã tìm được trước khi N/T gửi tới. Đa Hiệu sẽ gửi lại N/T bản thảo và tấm hình. Kính chúc N/T và gia đình năm Giáp Thân vui tươi hạnh phúc và tràn đầy may mắn.

QUỸ TỔNG HỘI 2002 - 2004

Tính đến ngày 31-12-2003

A. NĂM THỨ NHẤT:

- I. THU: \$2,918.36
Xem Đa Hiệu số 69 trang 322
- II. CHI: \$2,992.79
(Văn phòng phẩm, chi phí máy bay, Đại Hội HĐ/TV
và Đại Hội Toàn Quân)
- III. TỒN QUỸ :- \$74.43

B. NĂM THỨ HAI:

I. THU

1. Ban Đại Diện K14 200
 2. Ban Đại Diện K19 300
 3. Ban Đại Diện K29 340
 4. Hội CSVSQ/Nam Cali 200
 5. Hội CSVSQ/Kansas 50
 6. Hội CSVSQ/San Diego 200
 7. Hội Đồng Tư Vấn 300
 8. Đỗ văn Mười K19 20
 9. Nguyễn văn Chấn 9 100
 10. Trần Khắc Thuyền K16 100
 11. Đào quý Hùng K 26 100
 12. Ban Đại Diện K13 200
 13. Ban Đại Diện K28 200
 14. Ban Đại Diện K27 200
 15. Nguyễn văn Nghị K28 100
 16. Hội CSVSQ/PA 200
 17. Hội CSVSQ/WA 200
 18. Ban Đại Diện K20 200
 19. Trần đình Bảng K1/TB 50
 20. Ban Đại Diện K12 200
- Tổng cộng \$,3,460

II. CHI:

1. Tặng Đại Hội Toàn Quân	200
2. Pin Huy Hiệu Võ Bị tặng Hội mới thành lập	300
3. Vé máy bay đi San Jose tham dự buổi họp về tu chính Nội Qui (17- 1- 2004)	183
4. Chi phí bưu điện, thiệp chúc tết & văn phòng phẩm	317.32
5. Hoàn tính – \$74.43 của năm thứ nhất	74.43
Cộng chi:	\$1,074.75

III. TỒN QUỸ: 3,460 – 1,074.75 = **\$2,385.25**

C. QUỸ XÃ HỘI:

I. NHẬN: \$2000

II. CHI: \$100 X 11 người = \$1,100
và \$55 lệ phí gửi

(Số tiền này được chuyển đến cho Ban Đại Diện để BDD/
Khóa trực tiếp gửi về cho người thụ hưởng tại VN)

III. TỒN QUỸ: **\$845**

Làm tại Seattle, ngày 31 tháng 12 năm 2003

TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội

CSVSQ Nguyễn Sanh K28

Thủ Quỹ

Danh Sách CSVSQ & THÂN HỮU

Ủng Hộ Đa Hiệu 70

Tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2004)

<i>Số thứ tự</i>	<i>Tên/Họ</i>	<i>Khóa</i>	<i>Số tiền</i>
1326	Trần Đình Bảng	1	\$50.00
1327	Dương Văn Thụy	3	\$25.00
1328	Lâm Quang Thi	3	\$60.00
1329	Nguyễn Ngọc Khôi	3	\$30.00
1330	Nguyễn Văn Lợi	3	\$30.00
1331	Bà Đặng Ngọc Lâm	4	\$20.00
1332	Ngô Thanh Tùng	4	\$50.00
1333	Lại Đức Nhung	5	\$20.00
1334	Lê Kim	5	\$20.00
1335	Phạm Gia Kiêm	5	\$50.00
1336	Trần Bá Di	5	\$100.00
1337	Vũ Hùng Nghiênn	5	\$20.00
1338	Huỳnh Thanh Tâm.....	6	\$30.00
1339	Lại Văn Xuân	6	\$30.00
1340	Lê Phước Thanh	6	\$20.00
1341	Lê Quý Kỳ	6	\$20.00
1342	Bà Nguyễn Hữu Thư	6	\$20.00
1343	Nguyễn Đạt Thịnh	6	\$50.00
1344	Nguyễn Lê Trí.....	6	\$20.00
1345	Nguyễn Mạnh Xuân	6	\$50.00
1346	Phạm Hữu Đức	6	\$30.00
1347	Phạm Văn Thuần	6	\$20.00
1348	Nguyễn Văn Thọ	7	\$30.00
1349	Đặng Phạm Khảo	8	\$30.00
1350	Hàng Công Thanh	8	\$20.00
1351	Mai Quỳ	8	\$50.00
1352	Nguyễn Danh Sam	8	\$30.00
1353	Vi Văn Tân	8	\$30.00

1354	Võ Xuân Tường	8	\$30.00
1355	Hứa Yến Khiển	10	\$30.00
1356	Bà Đình Văn Tiết	10	\$20.00
1357	Nguyễn Bá Minh	10	\$20.00
1358	Nguyễn Lộc	10	\$30.00
1359	Nguyễn Văn Vạng	10	\$20.00
1360	Trần Trọng Ngọc	10	\$40.00
1361	Đặng Đình Giai	11	\$30.00
1362	Lâu Chí Phấn	11	\$30.00
1363	Lê Chính	11	\$30.00
1364	Lê Văn Tâm	11	\$30.00
1365	Nguyễn Đức Tuệ	11	\$73.89
1366	Nguyễn Tấn Ngô	11	\$20.00
1367	Nguyễn Văn Bá	11	\$36.94
1368	Nguyễn Văn Phú	11	\$20.00
1369	Phạm Văn Huệ	11	\$50.00
1370	Phan Xuân Hồ	11	\$25.00
1371	Trần Văn Duệ	11	\$20.00
1372	Đào Đình Cúc	12	\$30.00
1373	Hoàng Ngọc Dư	12	\$50.00
1374	Mạch Văn Trường	12	\$30.00
1375	Ngô Như Khuê	12	\$50.00
1376	Nguyễn Thành Hai	12	\$20.00
1377	Nguyễn Văn Sắc	12	\$20.00
1378	Phan Văn Phúc	12	\$20.00
1379	Nguyễn Quang Sang	12	\$30.00
1380	Trần Thượng Khải	12	\$30.00
1381	Trịnh Bá Lộc	12	\$20.00
1382	Lai Văn Thành	12//2	\$20.00
1383	Lê Hà An	13	\$30.00
1384	Nguyễn An Cảnh	13	\$20.00
1385	Phạm Hữu Luân	13	\$30.00
1386	Trần Đức Long	13	\$30.00
1387	Trần Khánh Dư	13	\$30.00
1388	Trần Thanh Hà	13	\$20.00

1389	Lê Như Hùng	14	\$20.00
1390	Lê Văn Trọng	14	\$50.00
1391	Nguyễn Văn Thiệt	14	\$30.00
1392	Phạm Ngọc Khiêm	14	\$50.00
1393	Võ Văn Đại	15	\$25.00
1394	Đình Quốc Hùng	16	\$36.94
1395	Lại Tấn Tài	16	\$30.00
1396	Lê Hữu Tân	16	\$50.00
1397	Lương Văn Ninh	16	\$30.00
1398	Nguyễn Xuân Hoàng	16	\$30.00
1399	Phạm Văn Dung	16	\$30.00
1400	Phạm Văn Nghiã	16	\$40.00
1401	Thái Hữu Dư	16	\$30.00
1402	Tô Công Thát	16	\$30.00
1403	Trần Đăng Khôi	16	\$30.00
1404	Trần Văn Đình	16	\$30.00
1405	Bùi Đức Cẩn	17	\$30.00
1406	Đình Xuân Lãm	17	\$20.00
1407	Hà Thúc Giác	17	\$20.00
1408	Lê Văn Cửu	17	\$50.00
1409	Bà Nguyễn Thanh Tâm	17	\$20.00
1410	Nguyễn Duy Diệm	17	\$50.00
1411	Nguyễn Minh Quân	17	\$30.00
1412	Nguyễn Quang Trung	17	\$20.00
1413	Nguyễn Thông	17	\$30.00
1414	Nguyễn Văn Khôi	17	\$50.00
1415	Trần Kim Hoàng	17	\$20.00
1416	Võ Ý	17	\$30.00
1417	Bùi Văn Miêu	18	\$30.00
1418	Đoàn Lưu Em	18	\$36.94
1419	Lê Văn Hoạt	18	\$30.00
1420	Lê Văn Thông	18	\$50.00
1421	Ngô Đức Ty	18	\$30.00
1422	Nguyễn Đức Tâm	18	\$30.00
1423	Nguyễn Lộc Hưng	18	\$30.00

1424	Nguyễn Thiên Công	18	\$73.89
1425	Nguyễn Văn Lành	18	\$50.00
1426	Phạm Tấn	18	\$50.00
1427	Phạm Trọng Sách	18	\$30.00
1428	Phạm Văn Ngọc	18	\$40.00
1429	Phan Văn Bằng	18	\$50.00
1430	Tôn Thất Đường	18	\$30.00
1431	Trần Ngọc Huế	18	\$30.00
1432	Bùi Dương Thanh	19	\$36.94
1433	Dương Văn Chiến	19	\$30.00
1434	Kang Tum Sơn	19	\$40.00
1435	Lê Văn Chiêu	19	\$30.00
1436	Lý Kim Vân	19	\$100.00
1437	Lý Văn Thế	19	\$73.89
1438	Nguyễn Hồng Trọng	19	\$20.00
1439	Nguyễn Phước Tây	19	\$50.00
1440	Nguyễn Tấn Phước	19	\$20.00
1441	Nguyễn Văn Rong	19	\$30.00
1442	Nguyễn Vinh Quang	19	\$30.00
1443	Nguyễn Xuân Riên	19	\$30.00
1444	Phạm Đình Long	19	\$50.00
1445	Bà Phạm Thị Minh	19	\$100.00
1446	Phạm Văn Tân	19	\$30.00
1447	Phan Nghè	19	\$20.00
1448	Tô Văn Cấp	19	\$30.00
1449	Trần Hồng Phú	19	\$30.00
1450	Trần Thanh Thủy	19	\$30.00
1451	Trần Trung Nhứt	19	\$20.00
1452	Trần Văn Tiên	19	\$40.00
1453	Trương Đình Huấn	19	\$30.00
1454	Trương Khương	19	\$30.00
1455	Huỳnh Bá An	20	\$30.00
1456	Bà Nguyễn Đức Nhi	20	\$50.00
1457	Nguyễn Công Lâm	20	\$20.00
1458	Nguyễn Hội	20	\$30.00

1459	<i>Nguyễn Mạnh Chính</i>	20	\$30.00
1460	<i>Nguyễn Thiên Sanh</i>	20	\$50.00
1461	<i>Nguyễn Tống Tiến</i>	20	\$30.00
1462	<i>Nguyễn Văn Phương</i>	20	\$20.00
1463	<i>Phạm Tuấn</i>	20	\$30.00
1464	<i>Trần Gia Toàn</i>	20	\$50.00
1465	<i>Triệu Công Thành</i>	20	\$50.00
1466	<i>Trương Văn Vân</i>	20	\$60.00
1467	<i>Bùi Văn Trọng</i>	21	\$30.00
1468	<i>Cao Văn Lợi</i>	21	\$20.00
1469	<i>Đình Gia Rững</i>	21	\$50.00
1470	<i>Hoàng Ngọc Hải</i>	21	\$60.00
1471	<i>Nguyễn Thành Đoàn</i>	21	\$50.00
1472	<i>Nguyễn Trung Việt</i>	21	\$50.00
1473	<i>Phạm Công Cảnh</i>	21	\$30.00
1474	<i>Phạm Quang Hậu</i>	21	\$30.00
1475	<i>Bùi Văn Lý</i>	22	\$30.00
1476	<i>Châu Phước Cơ</i>	22	\$36.94
1477	<i>Giang Văn Nhân</i>	22	\$60.00
1478	<i>Huỳnh Vinh Quang</i>	22	\$30.00
1479	<i>Lê Tấn Phương</i>	22	\$30.00
1480	<i>Nguyễn Hữu Trí</i>	22	\$30.00
1481	<i>Nguyễn Văn Long</i>	22	\$50.00
1482	<i>Phạm Văn Hải</i>	22	\$50.00
1483	<i>Quách Vĩnh Hòa</i>	22	\$50.00
1484	<i>Trần Thanh Chương</i>	22	\$30.00
1485	<i>Trương Văn Phổ</i>	22	\$30.00
1486	<i>Từ Khánh Sinh</i>	22	\$30.00
1487	<i>Đình Văn Bảo</i>	23	\$40.00
1488	<i>Lê Lâm Biền</i>	23	\$30.00
1489	<i>Lưu Công Vũ</i>	23	\$50.00
1490	<i>Lý Văn Long</i>	23	\$30.00
1491	<i>Mai Sen</i>	23	\$30.00
1492	<i>Mai Văn Hiếu</i>	23	\$30.00
1493	<i>Nguyễn Ngọc Cầm</i>	23	\$50.00

1494	Nguyễn Văn Ánh	23	\$50.00
1495	Nguyễn Văn Hòa	23	\$30.00
1496	Nguyễn Văn Mậu	23	\$30.00
1497	Nguyễn Văn Tông	23	\$40.00
1498	Nguyễn Xuân Nghi	23	\$30.00
1499	Phạm Xuân Quang	23	\$36.94
1500	Võ Văn Ba	23	\$30.00
1501	Vũ Đình Vịnh	23	\$30.00
1502	Vũ Huy Nghiã	23	\$20.00
1503	Vương Chúc	23	\$50.00
1504	Bùi Minh Đức	24	\$30.00
1505	Hoàng Bá Kiệt	24	\$30.00
1506	Huỳnh Phú Hiền	24	\$30.00
1507	Lương Văn Phát	24	\$36.94
1508	Nguyễn Đắc Trung	24	\$30.00
1509	Nguyễn Thanh Lương	24	\$20.00
1510	Nguyễn Văn Đạt	24	\$30.00
1511	Phạm Tấn Thịnh	24	\$40.00
1512	Phan Hòa	24	\$30.00
1513	Phan Phước	24	\$25.00
1514	Trần Hữu Hùng	24	\$100.00
1515	Võ Đình Lâm	24	\$100.00
1516	Cao Văn Hai	25	\$50.00
1517	Cao Văn Thi	25	\$36.94
1518	Châu Văn Hiền	25	\$50.00
1519	Đình Như Khả	25	\$30.00
1520	Đỗ Hoàng Vân	25	\$36.94
1521	Hà Tham	25	\$30.00
1522	Hoàng Hỷ	25	\$50.00
1523	Lâm Ngọc Thuởng	25	\$30.00
1524	Lăng Thành Chung	25	\$30.00
1525	Lê Hữu Long	25	\$36.94
1526	Lê Văn Điền	25	\$73.89
1527	Ngô Đức Khoa	25	\$30.00
1528	Nguyễn Tấn Lực	25	\$50.00

1529	<i>Nguyễn Thanh Long</i>	25	\$50.00
1530	<i>Nguyễn Văn Bảo</i>	25	\$50.00
1531	<i>Ông Thoại Đình</i>	25	\$30.00
1532	<i>Phạm Văn Keo</i>	25	\$40.00
1533	<i>Tạ Thúc Thái</i>	25	\$30.00
1534	<i>Trần Hường</i>	25	\$20.00
1535	<i>Trần Thạnh</i>	25	\$30.00
1536	<i>Trần Văn Minh</i>	25	\$50.00
1537	<i>Võ Hữu Danh</i>	25	\$100.00
1538	<i>Võ Khôi</i>	25	\$50.00
1539	<i>Vũ Văn Hùng</i>	25	\$30.00
1540	<i>Châu Văn Hai</i>	26	\$30.00
1541	<i>Đặng Chính Bình</i>	26	\$50.00
1542	<i>Nguyễn Đức</i>	26	\$73.89
1543	<i>Nguyễn Thành Tâm</i>	26	\$50.00
1544	<i>Phạm Thục</i>	26	\$30.00
1545	<i>Phùng Công Phước</i>	26	\$36.94
1546	<i>Trần Văn Nuôi</i>	26	\$30.00
1547	<i>Cao Hồng Đức</i>	27	\$36.94
1548	<i>Diệp Quốc Vinh</i>	27	\$30.00
1549	<i>Hoàng Văn Toàn</i>	27	\$20.00
1550	<i>Lưu Đình Hạnh</i>	27	\$40.00
1551	<i>Nguyễn Duy Niên</i>	27	\$20.00
1552	<i>Nguyễn Quốc Trung</i>	27	\$25.00
1553	<i>Trần Trí Quốc</i>	27	\$60.00
1554	<i>Hồ Viết Hùng</i>	28	\$30.00
1555	<i>Lê Tấn Tươi</i>	28	\$36.94
1556	<i>Nguyễn Văn Viên</i>	28	\$50.00
1557	<i>Phan Văn Bắc</i>	28	\$30.00
1558	<i>Đỗ Thành Nghiêm</i>	29	\$30.00
1559	<i>Hứa Trí Thành</i>	29	\$30.00
1560	<i>Phạm Hoàng Minh</i>	29	\$20.00
1561	<i>Phạm Văn Hải</i>	29	\$50.00
1562	<i>Quách Vĩnh Thọ</i>	29	\$20.00
1563	<i>Võ Văn Thắng</i>	29	\$25.00

1564	Đào Thanh Nhã	30	\$40.00
1565	Trần Sinh Duyên	30	\$50.00
1566	Trần Trung Tín	31	\$100.00
1567	Lương Đình	TH	\$30.00
1568	Ngô Hữu Lý	TH	\$30.00
1569	Nguyễn Hoàng	TH	\$30.00
1570	Nguyễn Hồng Mai	TH	\$30.00
1571	Bà Nguyễn Thị Ngân	TH	\$20.00
1572	Nguyễn Văn Hào	TH	\$50.00
1573	Phạm Văn Phấn	TH	\$25.00
1574	Tôn Thất Chi	TH	\$50.00
1575	Trần Thị Liễu	TH	\$50.00
1576	Trần Thị Thanh Tùng	TH	\$25.00
1577	Trần Văn Trung	TH	\$20.00
1578	Nguyễn Hào Kiệt	VH	\$50.00
1579	Nguyễn Xuân Nhã	VH	\$40.00
		
	Tổng Cộng:		\$9,239.67

Báo Cáo CHI THU (1/7/2004)

Tổng Số Thu ĐH69	\$ 16,421.16
Tổng Số Chi ĐH69	\$10,774.20
Tồn Quỹ ĐH69	5646.96
Tổng Số Thu ĐH70	\$9,239.67
Tổng Cộng	\$ 14,886.63

Dự trừ chi phí ĐH70

\$11,500.00

Dự trừ Tồn Quỹ ĐH70

\$ 3,386.63

Lưu ý: Danh Sách CSVSQ và Thân Hữu Ủng Hộ Cho Đa
Hiệu sau ngày 1/17/2004 Sẽ được đăng trên Đa Hiệu 71

THANH THIẾU NIÊN



ĐA HIỆU